

บัญชีออมทรัพย์ TISCO e-Savings

การเปิดบัญชี	<ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 - 70 ปีบริบูรณ์ 2. เจ้าของบัญชีสามารถมีบัญชีออมทรัพย์ TISCO e-Savings ได้เพียงบัญชีเดียว (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม) 3. เป็นบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก 4. ไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 5. เปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.00 - 23.00 น. ผ่านช่องทาง TISCO My Wealth โดยธนาคารจะพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีภายใน 5 วัน หลังจากได้รับข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
เงื่อนไขการฝาก / ถอน / โอนเงิน	<p>การฝากเงิน</p> <p>ฝากเงินสดหรือเช็ค ได้ทุกสาขาของธนาคารทิสโก้ กรณีการฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ ณ สาขาของธนาคารทิสโก้ จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขต</p> <p>การถอน/โอนเงิน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่ให้บริการถอนเงินสดและโอนเงิน ที่สาขาธนาคาร 2. การถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ TISCO e-Savings จะต้องทำผ่านช่องทาง TISCO My Wealth โดยการโอนเงินไปยังบัญชีอื่นเท่านั้น
สิทธิประโยชน์	<p>ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินพร้อมเพย์ และชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ผ่าน TISCO My Wealth</p>
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 2. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยและหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ในวันที่ 25 ของทุกเดือน 3. ธนาคารจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 4. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ย ซึ่งธนาคารเปิดเผย ณ ที่ทำการสาขาและในเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tisco.co.th)

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ TISCO e-Savings

เงินฝาก	การคำนวณดอกเบี้ย
1 ล้านบาทแรก	(1 ล้านบาท x อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ x ระยะเวลาฝาก (วัน)) / 365
ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท	(ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท x อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ x ระยะเวลาฝาก (วัน)) / 365

ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคาร เรื่องอัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ
ข้อควรระวัง	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีลูกค้าไม่มีการฝากเงินเข้ามาหลังจากเปิดบัญชีภายใน 30 วัน ธนาคารจะปิดบัญชี 2. กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้น เท่ากับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชี 3. กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 18 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะระงับการทำรายการทุกประเภท จนกว่าเจ้าของบัญชีจะมาติดต่อทำรายการกับธนาคารด้วยตนเอง และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเงินฝากเดือนละ 50 บาทหากมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท 4. กรณีลูกค้าไม่ดำเนินการเปิดบัญชีออมทรัพย์ TISCO e-Savings ให้สำเร็จภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำการยืนยันตัวตน ธนาคารจะดำเนินการลบข้อมูลเกี่ยวกับการขอใช้บริการเปิดบัญชีของลูกค้าออกทั้งหมด หากลูกค้าประสงค์จะเปิดบัญชีออมทรัพย์ TISCO e-Savings ลูกค้าต้องดำเนินการเปิดบัญชีใหม่ตามวิธีการและขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด